

Số: /UBND

Thanh Lòa, ngày tháng 3 năm 2023

V/v tuyên truyền: phòng, chống dịch bệnh Mác-bóc; thu thập, cập nhật, điều chỉnh, tổng hợp thông tin về người lao động; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kính gửi: Các đồng chí trưởng thôn trên địa bàn xã

Thực hiện Công văn số 154/VHTT ngày 22/3/2023 của Phòng Văn hóa thông tin huyện Cao về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Mác-bóc; thu thập, cập nhật, điều chỉnh, tổng hợp thông tin về người lao động; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; UBND xã Thanh Lòa đề nghị các Trưởng thôn trên địa bàn xã tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Mác-bóc

Tuyên truyền bệnh Mác-bóc (marburg) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Mác-bóc gây ra. Ô chứa tự nhiên là loài dơi ăn quả, bệnh có thể lây truyền từ động vật (dơi, động vật linh trưởng) sang người, bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể (nước tiểu, mồ hôi, nước bọt, chất nôn, sữa mẹ, tinh dịch...) hoặc với môi trường/vật dụng bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người mắc/chết do vi rút Mác-bóc. Thời gian ủ bệnh từ 2 - 21 ngày; khởi phát với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó có thể xuất hiện tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, buồn nôn, nôn, xuất huyết. Hiện bệnh chưa có vắc xin và thuốc đặc trị. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao (50% có thể lên tới 88%), bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ở nước ta.

Tuyên truyền và đưa tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

2. Tuyên truyền thu thập, cập nhật, điều chỉnh, tổng hợp thông tin về người lao động

Thực hiện thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 16/3/2023; chuyển tải thông tin về tình hình thu thập, cập nhật thông tin về người lao động và khai thác, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu người lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Tuyên truyền đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải

pháp của Chương trình hành động số 71-CTr/TU, ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU, ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ở các cấp, các ngành; trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.

Tuyên truyền việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; việc giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của kinh tế tập thể gồm: Nợ tồn đọng kéo dài trong hợp tác xã (nợ nhà nước, nợ ngân hàng, nợ các tổ chức kinh tế khác, nợ thành viên, thành viên nợ hợp tác xã...); các quan hệ về tài sản của hợp tác xã, đặc biệt là những tài sản liên quan đến đất đai; việc rà soát, sắp xếp lại các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức thực hiện lại theo quy định của pháp luật.

UBND xã Thanh Lòà đề nghị các Trưởng thôn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung nêu trên và báo cáo kết quả về xã khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, VHXXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vi Văn Hiến